



แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

อำเภอบรบือ

จังหวัดมหาสารคาม

งานนโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐-๔๓๗๕-๐๓๒๗

[www.nongkhukhad.go.th](http://www.nongkhukhad.go.th)



แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

อำเภอบรบือ

จังหวัดมหาสารคาม

งานนโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐-๔๓๗๕-๐๓๒๗

[www.nongkhukhad.go.th](http://www.nongkhukhad.go.th)

## คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดฉบับนี้ เป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นในระดับตำบล ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล ซึ่งได้กำหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นและแนวทางการพัฒนาหลายๆ แนวทางอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดและหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมกันกำหนดไว้

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

สิงหาคม ๒๕๖๗

## สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๑

ภาคผนวก

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	๒. ด้านการสร้าง ความสามารถในการ แข่งขัน	๔. ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทาง โลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค ๖. ไทยเป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล ของอาเซียน	๙. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการ พัฒนาอุตสาหกรรมที่ ครอบคลุมและยั่งยืน และ ส่งเสริมนวัตกรรม ๑๑. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทัวถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	๓. เพิ่มศักยภาพด้าน การค้า การลงทุน เพื่อรองรับ การขยายตัวทาง เศรษฐกิจ	๓. การพัฒนา โครงสร้างการผลิต และสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจใน ท้องถิ่น	๑. การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ระบบระบายน้ำ ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ระบบ ประปา ระบบบวตาล ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรง ต่ำและติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะ พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
๒	๒. ด้านการสร้าง ความสามารถในการ แข่งขัน	๕. ไทยเป็นประตูการค้า การ ลงทุนและยุทธศาสตร์ทาง โลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค ๖. ไทยเป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล ของอาเซียน	๙. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ มีความทนทาน ส่งเสริมการ พัฒนาอุตสาหกรรมที่ ครอบคลุมและยั่งยืน และ ส่งเสริมนวัตกรรม ๑๑. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความ ปลอดภัย ทัวถึง พร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	๓. เพิ่มศักยภาพด้าน การค้า การลงทุน เพื่อรองรับ การขยายตัวทาง เศรษฐกิจ	๓. การพัฒนา โครงสร้างการผลิต และสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจใน ท้องถิ่น	๑. การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ระบบระบายน้ำ ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ระบบ ประปา ระบบบวตาล ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรง ต่ำและติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะ พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค	เกษตรและชุมชน	กองช่าง

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓	๒. ด้านการสร้าง ความเสมอภาค และ แข่งขัน	๑. ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้าน สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป มูลค่าสูง	๒. ยุติความหิวโหย และ ความมั่นคงทางอาหารและ ยกระดับโภชนาการและ ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน	๑. ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตภาค การเกษตรเพื่อสร้าง รายได้กับเกษตรกร ๓. เพิ่มศักยภาพด้าน การค้า การลงทุน เพื่อรองรับการ ขยายตัวทาง เศรษฐกิจ ๔. พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ผู้ สังคมความสุภาพ ได้ สิ่งแวดล้อมที่ดี	๒. การสร้างความ เข้มแข็งของสังคม และชุมชนท้องถิ่น ๓. การพัฒนา โครงสร้างการผลิต และสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจใน ท้องถิ่น	๒. การพัฒนา เศรษฐกิจ	ส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนและแก้ไขปัญหา ความยากจนตามแนว ปรัชญาหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร การสหกรณ์	การเกษตร	สำนักงาน รับผิดชอบหลัก สำนักงานปลัด
๔	๒. ด้านการสร้าง ความเสมอภาค และ แข่งขัน	๑. ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้าน สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป มูลค่าสูง	๒. ยุติความหิวโหย และ ความมั่นคงทางอาหารและ ยกระดับโภชนาการและ ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน	๑. ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตภาค การเกษตรเพื่อสร้าง รายได้กับเกษตรกร ๓. เพิ่มศักยภาพด้าน การค้า การลงทุน เพื่อรองรับการ ขยายตัวทาง เศรษฐกิจ ๔. พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ผู้ สังคมความสุภาพ ได้ สิ่งแวดล้อมที่ดี	๒. การสร้างความ เข้มแข็งของสังคม และชุมชนท้องถิ่น ๓. การพัฒนา โครงสร้างการผลิต และสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจใน ท้องถิ่น	๒. การพัฒนา เศรษฐกิจ	ส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนและแก้ไขปัญหา ความยากจนตามแนว ปรัชญาหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร การสหกรณ์	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕	๑.ด้านความมั่นคง ๓.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๔.ไทยเป็นศูนย์กลางทาง การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง ๕.ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่าง ยั่งยืน ๑๒.ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบ โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ๑๓.ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมี ประสิทธิภาพและตอบโจทย์ ประชาชน	๓.สร้างหลักประกันว่าคนมี ชีวิตที่มีสุขภาพดี และ ส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับ ทุกคนในทุกวัย ๔.สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุมและเท่า เทียมและสนับสนุนโอกาส ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑๑.ทำให้เมืองและการตั้ง ถิ่นฐานของมนุษย์มีความ ปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	๑.ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตภาค การเกษตรเพื่อสร้าง รายได้กับเกษตรกร ๔.พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ผู้ สังคมความสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมที่ดี	๒.การสร้าง ความ เข้มแข็งของสังคม และชุมชนท้องถิ่น	๓.การพัฒนา ด้าน สังคม ส่ง คม สงเคราะห์ ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	ส่งเสริมความเป็นอยู่และ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การจัดระเบียบชุมชน/ สิ่งคมและรักษาความสงบ เรียบร้อย ส่งเสริมและ สนับสนุนการควบคุมและ ป้องกันโรค	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัด
๖	๑.ด้านความมั่นคง ๓.ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ๔.ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทาง สังคม	๔.ไทยเป็นศูนย์กลางทาง การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง ๕.ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่ น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่าง ยั่งยืน ๑๒.ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบ โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ๑๓.ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมี ประสิทธิภาพและตอบโจทย์ ประชาชน	๓.สร้างหลักประกันว่าคนมี ชีวิตที่มีสุขภาพดี และ ส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับ ทุกคนในทุกวัย ๔.สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุมและเท่า เทียมและสนับสนุนโอกาส ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑๑.ทำให้เมืองและการตั้ง ถิ่นฐานของมนุษย์มีความ ปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	๑.ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตภาค การเกษตรเพื่อสร้าง รายได้กับเกษตรกร ๔.พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ผู้ สังคมความสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมที่ดี	๒.การสร้าง ความ เข้มแข็งของสังคม และชุมชนท้องถิ่น	๓.การพัฒนา ด้าน สังคม ส่ง คม สงเคราะห์ ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	ส่งเสริมความเป็นอยู่และ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การจัดระเบียบชุมชน/ สิ่งคมและรักษาความสงบ เรียบร้อย ส่งเสริมและ สนับสนุนการควบคุมและ ป้องกันโรค	งบกลาง	กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๗	๑.ด้านความมั่นคง ๓.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๔.ไทยเป็นศูนย์กลางทางสุขภาพและสุขภาวะมูลค่าสูง ๕.ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน ๑๒.ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ๑๓.ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน	๓.สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย ๔.สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑๑.ทำให้เมืองและภาคตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	๑.ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกรรายได้นานาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้มีความสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี	๒.การสร้างความรู้ความเข้าใจของสังคมและชุมชนท้องถิ่น	๓.การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ส่งเสริมความเป็นอยู่และโอกาสทางสังคมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรค	การรักษาความสงบภายใน	สำนักงานปลัด
๘	๑.ด้านความมั่นคง ๓.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๔.ไทยเป็นศูนย์กลางทางสุขภาพและสุขภาวะมูลค่าสูง ๕.ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน ๑๒.ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ๑๓.ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน	๓.สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย ๔.สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑๑.ทำให้เมืองและภาคตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	๑.ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกรรายได้นานาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้มีความสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี	๒.การสร้างความรู้ความเข้าใจของสังคมและชุมชนท้องถิ่น	๓.การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ส่งเสริมความเป็นอยู่และโอกาสทางสังคมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรค	สาธารณสุข	สำนักงานปลัด



ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ อปท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๙	๑.ด้านความมั่นคง ๓.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๔.ไทยเป็นศูนย์กลางทาง การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง ๘.ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่าง ยั่งยืน ๑๒.ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบ โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ๑๓.ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมี ประสิทธิภาพและตอบโต้ภัย ประชาชน	๓.สร้างหลักประกันว่าคนมี ชีวิตที่ดี สุขภาพดี และ ส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับ ทุกคนในทุกวัย ๔.สร้างหลักประกันว่าทุก คนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่งครอบคลุมและเท่า เทียมและสนับสนุนโอกาส ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑๑.ทำให้เมืองและการตั้ง ถิ่นฐานของมนุษย์มีความ ปลอดภัย ทัวถึง พร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	๑.ส่งเสริม และ พัฒนาการผลิตภาค การเกษตรเพื่อสร้าง รายได้กับเกษตรกร ๔.พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ผู้ สังคมความสุขภาพได้ สิ่งแวดล้อมที่ดี	๒.การสร้างความรู้ ความ เข้าใจของสังคม และชุมชนท้องถิ่น	๓.การพัฒนาด้าน สังคม สังคม ส่งเสริม สงเคราะห์ ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	ส่งเสริมความเป็นอยู่และ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การจัดระเบียบชุมชน/ สังคมและรักษาความสงบ เรียบร้อย ส่งเสริมและ สนับสนุนการควบคุมและ ป้องกันโรค	การเกษตร	สำนักงาน สำนักรับผิดชอบ
๑๐	๑.ด้านความมั่นคง ๓.ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ๔.ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทาง สังคม	๔.ไทยเป็นศูนย์กลางทาง การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง ๘.ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่ น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่าง ยั่งยืน ๑๒.ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบ โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ๑๓.ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมี ประสิทธิภาพและตอบโต้ภัย ประชาชน	๓.สร้างหลักประกันว่าคนมี ชีวิตที่ดี สุขภาพดี และ ส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับ ทุกคนในทุกวัย ๔.สร้างหลักประกันว่าทุก คนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่งครอบคลุมและเท่า เทียมและสนับสนุนโอกาส ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑๑.ทำให้เมืองและการตั้ง ถิ่นฐานของมนุษย์มีความ ปลอดภัย ทัวถึง พร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	๑.ส่งเสริม และ พัฒนาการผลิตภาค การเกษตรเพื่อสร้าง รายได้กับเกษตรกร ๔.พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ผู้ สังคมความสุขภาพได้ สิ่งแวดล้อมที่ดี	๒.การสร้างความรู้ ความ เข้าใจของสังคม และชุมชนท้องถิ่น	๓.การพัฒนาด้าน สังคม สังคม ส่งเสริม สงเคราะห์ ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	ส่งเสริมความเป็นอยู่และ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การจัดระเบียบชุมชน/ สังคมและรักษาความสงบ เรียบร้อย ส่งเสริมและ สนับสนุนการควบคุมและ ป้องกันโรค	สังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาของ อบท. ใน เขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๑	๑.ด้านความมั่นคง ๓.ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ๔.ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทาง สังคม	๘.ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่ นำอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่าง ยั่งยืน ๑๒.ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบ โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ๑๓.ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมี ประสิทธิภาพและตอบโจทย ประชาชน	๓.สร้างพลังร่วมกันว่าคนมี ชีวิตที่มีสุขภาพดี และ ส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับ ทุกคนในทุกวัย ๔.สร้างพลังกันว่าทุก คนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุมและเท่า เทียมและสนับสนุนโอกาส ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑๑.ทำให้เมืองและการตั้ง ถิ่นฐานของมนุษย์มีความ ปลอดภัย รวมถึงพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	๒.ส่งเสริมการนำองค์ ความรู้ทางภูมิปัญญาเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้า บริการ การ ท่องเที่ยวเชิง ธรรมชาติและศิลปกรรมและ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๓.เพิ่มศักยภาพด้าน การค้าการลงทุน เพื่อ รองรับการลงทุนด้วยทาง เศรษฐกิจ ๔.พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน สุขสังคม ความสุข ภายใต ลังแวดล้อมที่ดี	๑.การจัดการศึกษา และสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ในท้องถิ่น ๒.การสร้างความรู้ ความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนท้องถิ่น ๓.การพัฒนา นวัตกรรม การผลิต และสร้างนวัตกรรมใน ทางเศรษฐกิจใน ท้องถิ่น ๔.การพัฒนาและ เสริมสร้าง ประสิทธิภาพองค์กร	๔.การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	เพิ่มช่องทางในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารให้แก่ ประชาชน สนับสนุนและ ส่งเสริมการศึกษาใน ท้องถิ่น ส่งเสริมการ อนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น ส่งเสริมการ และนวัตกรรมการ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
๑๒	๑.ด้านความมั่นคง ๓.ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ๔.ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทาง สังคม	๘.ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่ นำอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่าง ยั่งยืน ๑๒.ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบ โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ๑๓.ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมี ประสิทธิภาพและตอบโจทย ประชาชน	๓.สร้างพลังร่วมกันว่าคนมี ชีวิตที่มีสุขภาพดี และ ส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับ ทุกคนในทุกวัย ๔.สร้างพลังกันว่าทุก คนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุมและเท่า เทียมและสนับสนุนโอกาส ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑๑.ทำให้เมืองและการตั้ง ถิ่นฐานของมนุษย์มีความ ปลอดภัย รวมถึงพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	๒.ส่งเสริมการนำองค์ ความรู้ทางภูมิปัญญาเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้า บริการ การ ท่องเที่ยวเชิง ธรรมชาติและศิลปกรรมและ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๓.เพิ่มศักยภาพด้าน การค้าการลงทุน เพื่อ รองรับการลงทุนด้วยทาง เศรษฐกิจ ๔.พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน สุขสังคม ความสุข ภายใต ลังแวดล้อมที่ดี	๑.การจัดการศึกษา และสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ในท้องถิ่น ๒.การสร้างความรู้ ความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนท้องถิ่น ๓.การพัฒนา นวัตกรรม การผลิต และสร้างนวัตกรรมใน ทางเศรษฐกิจใน ท้องถิ่น ๔.การพัฒนาและ เสริมสร้าง ประสิทธิภาพองค์กร	๔.การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	เพิ่มช่องทางในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารให้แก่ ประชาชน สนับสนุนและ ส่งเสริมการศึกษาใน ท้องถิ่น ส่งเสริมการ อนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น ส่งเสริมการ และนวัตกรรมการ	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	สำนักงานเขต

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑๓	๑. ด้านความมั่นคง ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๘. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน ๑๒. ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ๑๓. ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบสนองประชาชน	๓. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่ดี สุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทิวทัศน์ ๔. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑๑. ทำให้เมืองและเขตเมืองมีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน	๒. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๓. เพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมความสุภาพใฝ่สังคมยิ่งขึ้น	๑. การจัดการศึกษาและสร้างสัมพันธภาพเรียนรู้ในท้องถิ่น ๒. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น ๓. การพัฒนาโครงสร้างการศึกษาระบบและส่งเสริมสร้างประสิทธิผลการจัดการ	๔. การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน สนับสนุนและส่งเสริม การศึกษาในท้องถิ่น ส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริม การกีฬา และ นันทนาการ	การศึกษา	กองการศึกษา
๑๔	๑. ด้านความมั่นคง ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๘. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน ๑๒. ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ๑๓. ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบสนองประชาชน	๓. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่ดี สุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทิวทัศน์ ๔. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑๑. ทำให้เมืองและเขตเมืองมีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน	๒. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๓. เพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมความสุภาพใฝ่สังคมยิ่งขึ้น	๑. การจัดการศึกษาและสร้างสัมพันธภาพเรียนรู้ในท้องถิ่น ๒. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น ๓. การพัฒนาโครงสร้างการศึกษาระบบและส่งเสริมสร้างประสิทธิผลการจัดการ	๔. การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน สนับสนุนและส่งเสริม การศึกษาในท้องถิ่น ส่งเสริม การกีฬา และ นันทนาการ	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	กองการศึกษา
๑๕	๒. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	๑๓. ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบสนองประชาชน	๑๖. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิด ชอบและครอบคลุมในทุกระดับ	๑. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร ๒. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๕. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมความสุภาพใฝ่สังคมยิ่งขึ้น	๑. การจัดการศึกษา และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ๒. การสร้าง ความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น ๔. การพัฒนาและส่งเสริมสร้างประสิทธิผลการจัดการ	๕. การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง พัฒนาระบบ การบริหารจัดการและ บริการประชาชน	บริหารงานทั่วไป	สำนักงานเลขาธิการ กองคลัง

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑๖	๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	๑๓. ไทยมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทยประชาชน	๑๖. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข และครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพสร้างขีดความสามารถและครอบคลุมในทุกระดับ	๑. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร ๒. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมความผูกพันได้สี่ระดับคือพื้นที่	๑. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท้องถิ่น ๒. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น ๔. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร	๕. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบริการประชาชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด
๑๗	๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	๑๓. ไทยมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทยประชาชน	๑๖. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข และครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพสร้างขีดความสามารถและครอบคลุมในทุกระดับ	๑. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร ๒. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๕. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมความผูกพันได้สี่ระดับคือพื้นที่	๑. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท้องถิ่น ๒. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น ๔. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร	๕. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบริการประชาชน	สาธารณสุข	สำนักปลัด
๑๘	๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	๑๓. ไทยมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทยประชาชน	๑๖. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข และครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพสร้างขีดความสามารถและครอบคลุมในทุกระดับ	๑. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร ๒. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๕. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมความผูกพันได้สี่ระดับคือพื้นที่	๑. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท้องถิ่น ๒. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น ๔. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร	๕. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบริการประชาชน	การรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบของ อบท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑๙	๕. ด้านการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกับสิ่งแวดล้อม ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	๑๐. ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ๑๑. ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	๑๒. สร้างหลักประกันให้มีความปลอดภัยและมีการบริโภคที่ยั่งยืน	๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมความยั่งยืนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี	๓. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างนวัตกรรมสูงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ๔. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร	๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากรดิน ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย	การเกษตร	สำนักปลัด
๒๐	๕. ด้านการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกับสิ่งแวดล้อม ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	๑๐. ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ๑๑. ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	๑๒. สร้างหลักประกันให้มีความปลอดภัยและมีการบริโภคที่ยั่งยืน	๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมความยั่งยืนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี	๓. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างนวัตกรรมสูงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ๔. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร	๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากรดิน ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย	สาธารณสุข	สำนักปลัด
๒๑	๕. ด้านการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกับสิ่งแวดล้อม ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	๑๐. ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ๑๑. ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	๑๒. สร้างหลักประกันให้มีความปลอดภัยและมีการบริโภคที่ยั่งยืน	๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมความยั่งยืนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี	๓. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างนวัตกรรมสูงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ๔. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร	๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากรดิน ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย	เคหะและชุมชน	สำนักปลัด กองช่าง
รวม	๖	๙	๗	๔	๔	๖	๖	๑๒	๕

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๑๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ระบบระบายน้ำ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา ระบบบาดาล ขยายเขต ระบบไฟฟ้าแรงต่ำและ ติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะ พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค (๑) และ งบ ำ น อุตสาหกรรมและการโยธา (๒) และแผนงานเคหะ และชุมชน (๓) และ งบ ำ น การเกษตร	-	-	๕	๘๗๔,๓๐๐	๑๖	๓,๐๖๖,๗๐๐	-	-	-	-	๒๑	๓,๙๔๑,๐๐๐
	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐	๔	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕	๗๐๐,๐๐๐
	-	-	๑	๓๔,๙๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๓๔,๙๐๐
<b>รวม</b>	-	-	<b>๗</b>	<b>๑,๑๐๙,๒๐๐</b>	<b>๒๐</b>	<b>๓,๕๖๖,๗๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๒๗</b>	<b>๔,๖๗๕,๙๐๐</b>

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๒.๑ กสิ ยุทธ ส่งเสริมอาชีพ แก่ ประชาชนและแก้ไข ปัญหาความยากจนตาม แนวปรัชญาหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม เกษตรกร การสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอพรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต												
๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม ความเป็นอยู่และกา รสร้างที่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การ จัดระเบียบชุมชน/สังคมและ รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการ ควบคุมและป้องกันโรค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ๔.๑ กลยุทธ์ เพิ่มช่องทาง ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ประชาชน สนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาใน ท้องถิ่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ (๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา	-	-	-	-	๒	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๒๖๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	๒	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๒๖๐,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)		
๕. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร												
๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและ สนับสนุนบุคลากรให้เกิด การเรียนรู้และพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ ประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง พัฒนา ระบบการบริหารจัดการ และบริการประชาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖.๑ กลยุทธ์ การฟื้นฟู บำรุงรักษา ทรัพยากรดิน ป่า ไม้และสิ่งแวดล้อม การ บริหารจัดการขยะ น้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	๑,๑๐๙,๒๐๐	๗	๒๒	๓,๘๒๖,๗๐๐	-	-	-	-	-	๒๙	๔,๙๓๕,๙๐๐

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและยุติธรรมให้แก่ประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำของสังคม
  - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดที่ ๑๓ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค ๖.ไทยเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์และอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน
  - ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙.สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรมของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั้งถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ ๙.๑ ๙.๔ ๑๑.๓
  - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๓.เพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
  - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๓.การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
- ๑.การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ระบบระบายน้ำ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ระบบประปา ระบบบำบัด ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				
๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑ โดยการเททับถนนเก่าที่ชำรุด เส้นรั้วบ้านชุมชนจากเสาหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านนายสัน เทียบถึง ไปถึงบ้าน นางประจักษ์ สุธี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อนุมัติ.หนองคูขาดกำหนด)	เพื่อให้มีถนนที่เต็มมาตรฐานในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ สาย (ตามแบบ อนุมัติ.หนองคูขาดกำหนด)	-	-	๘๗,๗๐๐ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	มีถนนที่ได้มาตรฐานและสะดวกเพิ่มขึ้นจำนวน ๑ สาย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ จากบ้าน นายทองพูน ประเสริฐศรี ถึงบ้าน นายจันทร์เพ็ง แสนชมพู ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๓ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคู จำกัด)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมาได้สะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ สาย (ตามแบบ อบต.หนองคู จำกัด)	-	-	๔๙,๒๐๐	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐานและสะดวกเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สาย	ถนนได้มาตรฐานการเดินทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ จากบ้าน นางจันทร์เพญ เตื่อยมา ถึงบ้าน นางหวิณ เทสิมพล ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคู จำกัด)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมาได้สะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ สาย (ตามแบบ อบต.หนองคู จำกัด)	-	-	๑๕๑,๒๐๐	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐานและสะดวกเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สาย	ถนนได้มาตรฐานการเดินทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนายสมจิตร ภูเอียงแก้ว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูจำกัด)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ สาย (ตามแบบ อบต.หนองคูจำกัด)	-	-	๔๕,๐๐๐	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐานและสะดวกเพิ่มขึ้นจำนวน ๑ สาย	ถนนได้มาตรฐานการเดินทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเพียง หมู่ที่ ๖ จากหน้าบ้าน นางทองม่วย ไชยธรรมาตร ไปถึงนายเคน บุญมั่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูจำกัด)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเพียง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ สาย (ตามแบบ อบต.หนองคูจำกัด)	-	-	๒๗๐,๐๐๐	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐานและสะดวกเพิ่มขึ้นจำนวน ๑ สาย	ถนนได้มาตรฐานการเดินทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกภารา หมู่ที่ ๗ จากบ้าน นายบุญ มี เพศคำ ถึงบ้าน นางหนูพัน ทบบัณฑิต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูฯ ต.กำหนด)	เพื่อให้มีถนน ที่ได้มาตรฐาน ในการสัญจร ไปมาได้อย่าง สะดวกและ แก้ไขปัญหา ความเดือน ร้อน ของ ประชาชน	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน โสกภารา หมู่ ที่ ๗ จำนวน ๑ สาย (ตาม แบบ อบต. หนองคูฯ ต.กำหนด)	-	-	๑๔๔,๐๐๐	-	-	มี ถนน ที่ได้ มาตรฐานและ สะดวก เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สาย	ถนน ได้ มาตรฐานการ เดินทางเกิด ความสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกภารา หมู่ที่ ๗ จากที่นา นายทอง สุข เหลือมพล ไปถึงที่ นายบุญสวน ทาระ แพน (เส้นไปบ้านโสกคลองตำบลเลิงแกก) ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูฯ ต.กำหนด)	เพื่อให้มีถนน ที่ได้มาตรฐาน ในการสัญจร ไปมาได้อย่าง สะดวกและ แก้ไขปัญหา ความเดือน ร้อน ของ ประชาชน	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโสก ภารา หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ สาย (ตาม แบบ อบต. หนองคูฯ ต.กำหนด)	-	-	๑๓๒,๐๐๐	-	-	มี ถนน ที่ได้ มาตรฐานและ สะดวก เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สาย	ถนน ได้ มาตรฐานการ เดินทางเกิด ความสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลายบัว หมู่ที่ ๘ ไปลำห้วยน้อย ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขนาดกำหนด)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลายบัว หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ สาย (ตามแบบ อบต.หนองคูขนาดกำหนด)	-	-	๒๖๙,๐๐๐	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐานและสะดวกเพิ่มขึ้นจำนวน ๑ สาย	ถนนที่ได้มาตรฐานการเดินทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๙ จากที่ นายเทว เทียบแก้ว ถึงที่ นายเฉลียว ทวยเพียง ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขนาดกำหนด)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ สาย (ตามแบบ อบต.หนองคูขนาดกำหนด)	-	-	๓๕๖,๐๐๐	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐานและสะดวกเพิ่มขึ้นจำนวน ๑ สาย	ถนนที่ได้มาตรฐานการเดินทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพรวัลย์ หมู่ที่ ๑๐ เส้นทางคุ้มป่าพร้าวไปหน้าโรงเรียนไพรวัลย์ปอแดง จุดที่ ๑ จากหน้าบ้าน นายชนะชัย เมืองสีดา ถึง หน้าบ้าน นายประพันธ์ พระสว่าง กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ยาว ๘๐ ม. จุดที่ ๒ หน้าบ้าน นายลาน สิงห์ถึง หน้าบ้าน นาง โสดา ปัดทุม กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ยาว ๔๕ ม. ระยะทางรวม ๑๒๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตาราง เมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขนาดกำหนด)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพรวัลย์ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ สาย (ตามแบบ อบต.หนองคูขนาดกำหนด)	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐานและสะดวกเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สาย	ถนนที่ได้มาตรฐานการเดินทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับเกรดคันห้วยพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกหัวแจก หมู่ที่ ๑๑ จากสะพานไปยังนา นายบุญศรี ทศปา ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณดินถม ๑,๐๕๐ ลบ.ม. และปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๗.๕๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขนาดกำหนด)	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ปรับเกรดคันห้วยพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกหัวแจก หมู่ที่ ๑๑ (ตามแบบ อบต.หนองคูขนาดกำหนด)	-	-	๒๕๖,๖๐๐	-	-	มีการปรับเกรดคันห้วยพร้อมลงหินคลุก	คันห้วยได้รับการปรับปรุงเกรดและลงหินคลุก ทำให้เดินทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒ จากสามแยกที่นายชนชัย สาทิกัน ไปบ้านโนนแดง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคู ขาดกำหนด)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑ สาย (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐานและสะดวกเพิ่มขึ้นจำนวน ๑ สาย	ถนนที่ได้มาตรฐานการเดินทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒ จากสามแยกที่ นางวันนา เทียบแสง ไปถึงที่ นางเลื่อน เทียบเทพ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณดินถม ๓๘๘.๕๐ ลบ.ม.และปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๑ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ปรับปรุงถนนดิน บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑ สาย (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	-	๑๓๐,๐๐๐	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐานและสะดวกเพิ่มขึ้นจำนวน ๑ สาย	ถนนที่ได้มาตรฐานการเดินทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยฝาย หมู่ที่ ๑๓ ไปทางด้านทิศเหนือ ระหว่างที่ของ นายวิบูลย์ หงษา ไปบ้าน นางบุญทัน หวยเพียง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๒๑ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๕๐ ซม. (ตามแบบ อบต.หนองคูจำกัด)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยฝาย หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๑ สาย (ตามแบบ อบต.หนองคูจำกัด)	-	-	๑๙๒,๐๐๐	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐานและสะดวกเพิ่มขึ้นจำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๔ จากบ้าน นางบุตรี เคยกการ ถึงบ้าน นายภิญโญ ชันศรีโพธิ์ (เส้นหลักไปบ้านเสกคลอง ต.เลิงแฝก อ.กุฉินทรมหาสารคาม) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูจำกัด)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑ สาย (ตามแบบ อบต.หนองคูจำกัด)	-	-	๒๒๘,๐๐๐	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐานและสะดวกเพิ่มขึ้นจำนวน ๑ สาย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คลส. บ้านไฮยาลา หมู่ที่ ๑๖ จากบ้าน นายไกรแก้ว ไชยบัวลา - บ้าน นายเคน พลศิริ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร พร้อมฝาปิด (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดก้าหนด)	เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คลส. บ้านไฮยาลา หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดก้าหนด)	-	-	๓๒๐,๐๐๐	-	-	มีร่องระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดินพร้อมสิงหิบลูก บ้านหนองนกทาพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ จากโคกเหล็กป่าไปจดบ้านโนนสว่าง ต.ลำโรง อ.นาเชือก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ทึนคลูกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณดินถม ๑,๑๗๖ ลบ.ม. และปริมาณหินคลูกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดก้าหนด)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมาได้สะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ปรับปรุงถนนยกร่องพูนดินพร้อมสิงหิบลูก บ้านหนองนกทาพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๑ สาย (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดก้าหนด)	-	-	๒๕๖,๐๐๐	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐานและสะดวกเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สาย	ถนนได้มาตรฐานการเดินทางการเกิดความสะดวกและความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำไปลำห้วยโสกภักดิ์ อ.ภักดี จ.บุรีรัมย์ ระยะทาง ๒๑๔ เมตร บ่อพัก ๒๒ จุด (ตามแบบ อบต.หนองคูขนาดกำหนด)	เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	วางท่อระบายน้ำไปลำห้วยโสกภักดิ์ อ.ภักดี จ.บุรีรัมย์ ระยะทาง ๒๑๔ เมตร บ่อพัก ๒๒ จุด (ตามแบบ อบต.หนองคูขนาดกำหนด)	-	๔๓๐,๐๐๐	-	-	-	มีการวางท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างคอนกรีตลาดตรงลำห้วยโสกภักดิ์ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขนาดกำหนด)	เพื่อป้องกันคันทางทรุดและถนนขาด	ก่อสร้างคอนกรีตลาดตรงลำห้วยโสกภักดิ์ จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต.หนองคูขนาดกำหนด)	-	๒๑๐,๘๐๐	-	-	-	มีการก่อสร้างคอนกรีตลาดตรงลำห้วยโสกภักดิ์ จำนวน ๑ แห่ง	ไม่เกิดปัญหาคันทางทรุดและถนนขาด	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านนางเพชรพรรัตน์เมือง โดยการวางท่อคอนกรีต ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๐ เมตร บ่อพัก ๒ จุด (ตามแบบ อบต.หนองคูขนาดกำหนด)	เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต.หนองคูขนาดกำหนด)	-	๕๙,๐๐๐	-	-	-	มีการปรับปรุงท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	งบประมาณ				
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)
๒๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตตาด บริเวณที่นางน้อย สุทธิพันธ์ ขนาด กว้าง ๑ เมตร ยาว ๗ เมตร ตามแบบ อบต.หนองคูขาด กำหนด)	เพื่อป้องกันคืบหน้าทางทรุดและถนนขาด	ก่อสร้างคอนกรีตตาด บริเวณที่นางน้อย สุทธิพันธ์ จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต.หนองคูขาด กำหนด)	ไม่เกิดปัญหาคืบหน้าทางทรุดและถนนขาด	กองช่าง	-	๔,๕๐๐	-	-	-
รวม	๒๑ โครงการ	-	-	-	-	๘๒๔,๓๐๐	๓,๐๖๖,๗๐๐	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น

โครงการที่ ๑ - ๑๕, ๑๗ เพื่อใช้ถมถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมาได้โดยสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน

โครงการที่ ๑๖, ๑๘, ๒๐ เนื่องจากเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน

โครงการที่ ๑๙, ๒๑ เนื่องจากเพื่อป้องกันคืบหน้าทางทรุดและถนนขาด

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภออบรบือ โครงการขยายเขตระบบ สายดับพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง บ้านหนองซุงขาด หมู่ที่ ๑ ตามแบบ การไฟฟ้ากำหนด	เพื่อให้เกิด ความ ปลอดภัย ในเวลา กลางคืน และป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุ	ขยายเขตระบบสาย ดับพร้อมติดตั้งโคมไฟ แสงสว่าง บ้านหนองคู ขาด หมู่ที่ ๑ ตาม แบบการไฟฟ้ากำหนด	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	มีไฟฟ้าแสง สว่างเพิ่มขึ้น ในพื้นที่เกิด ความสะตอก ปลอดภัยใน การสัญจรไป มา	กองช่าง / ก พ ภ อำเภออบรบือ	
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภออบรบือ โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงดันสูง - แรงดันต่ำ บ้านหัวนา ไทย หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายพิเชษฐ์ ไปทางหนองบัวน้อย ตามแบบการ ไฟฟ้ากำหนด	เพื่อให้ประชาชนได้ มีไฟฟ้าใช้ครบทุก ครัวเรือนและมี ไฟฟ้าใช้เพื่อ การเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงดัน สูง - แรงดันต่ำ บ้าน หัวนาไทย หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายพิเชษฐ์ ไปทางหนองบัวน้อย ตามแบบการไฟฟ้า กำหนด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงดันสูง - แรงดันต่ำ บ้านหัวนา ไทย หมู่ที่ ๔	กองช่าง / ก พ ภ อำเภออบรบือ	
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภออบรบือ โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓ จาก ที่ นายวิบูลย์ หงษา ไปบ้าน นางบุญ ทัน ไทยเพียง ตามแบบการไฟฟ้า กำหนด	เพื่อให้ประชาชนได้ มีไฟฟ้าใช้ครบทุก ครัวเรือนและมี ไฟฟ้าใช้เพื่อ การเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓ จากที่ นายวิบูลย์ หงษา ไปบ้าน นางบุญ ทัน ไทยเพียง ตาม แบบการไฟฟ้ากำหนด	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	มีการขยาย เขตไฟฟ้าแรง ต่ำ บ้านหัว ฝาย หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง / ก พ ภ อำเภออบรบือ	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภออบรบือ โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงดันสูง - แรงดันต่ำ บ้าน หัวฝาย หมู่ที่ ๑๓ เส้นทางที่นาย สมพาน บุตรโชติ ไปถึงสามแยก ตำบลวังไชย ตามแบบการไฟฟ้า กำหนด	เพื่อให้ประชาชนได้มี ไฟฟ้าใช้ครบทุก ครัวเรือนและมีไฟฟ้า ใช้เพื่อการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงดัน สูง - แรงดันต่ำ บ้าน หัวฝาย หมู่ที่ ๑๓ เส้นทางที่นายสมพาน บุตรโชติ ไปถึงสาม แยกตำบลวังไชย ตาม แบบการไฟฟ้ากำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีการขยาย เขตไฟฟ้า - แรงดันสูง - แรงดันต่ำ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ครบ ทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้า ใช้เพื่อการ เกษตร	กองช่าง/ กฟภ อำเภออบรบือ
๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภออบรบือ โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงดันสูง - แรงดันต่ำ บ้าน โสกภรา หมู่ที่ ๑๕ จากที่นายของ นายทราย มะลีย์ ไปทางที่นายของ นางบงอร สีทา ตามแบบการไฟฟ้า กำหนด	เพื่อให้ประชาชนได้มี ไฟฟ้าใช้ครบทุก ครัวเรือนและมีไฟฟ้า ใช้เพื่อการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงดัน สูง - แรงดันต่ำ บ้าน โสกภรา หมู่ที่ ๑๕ จากที่นายของนาย ทราย มะลีย์ ไปทาง ที่นายของนางบงอร สี ทา ตามแบบการไฟฟ้า กำหนด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	มีการขยาย เขตไฟฟ้า - แรงดันสูง - แรงดันต่ำ บ้านโสก ภรา หมู่ที่ ๑๕	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ครบ ทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้า ใช้เพื่อการ เกษตร	กองช่าง/ กฟภ อำเภออบรบือ
รวม	๕ โครงการ	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น

โครงการที่ ๑ - ๕ เนื่องจากเพื่อให้เกิด ความปลอดภัย ในเวลากลางคืน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร



(๓) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขุดลอกลำห้วยโสกภารา บ้านโสกภารา หมู่ที่ ๑๖ ปริมาณงานกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ	ขุดลอกลำห้วยโสกภารา บ้านโสกภารา หมู่ที่ ๑๖ ปริมาณงานกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)	-	๓๔,๙๐๐	-	-	-	-	มี การปรับปรุงคันดินลำห้วยโสกภารา	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น

โครงการที่ ๑ เนื่องจากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑.ด้านความมั่นคง ๓.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๔.ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน ๑๒.ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาแห่งอนาคต ๑๓.ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทยประชาชน

ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๓.สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย ๔.สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑๑.ทำให้มีเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ท้วม และยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๔ ๔.๕ ๔.๖ ๔.๗ ๑๑.๔

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๒.ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๓.เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ๔.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมความสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑.การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ๒.การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น

๓.การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความรู้ในท้องถิ่น ๔.การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์ เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์กระจายเสียงครบชุด บ้านโคกหมากเหลี่ยม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวได้อย่างทั่วถึง	ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์กระจายเสียงครบชุด บ้านโคกหมากเหลี่ยม หมู่ที่ ๒ (ตามแบบอบต.หนองคูขาดกำหนด)	-	-	๑๓๐,๐๐๐	-	-	มีการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์กระจายเสียงครบชุด	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์กระจายเสียงครบชุด บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวได้อย่างทั่วถึง	ก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมอุปกรณ์กระจายเสียงครบชุด บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒ (ตามแบบอบต.หนองคู ชาติกาหนด)	-	-	๑๓๐,๐๐๐	-	มีการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์กระจายเสียงครบชุด	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น

โครงการที่ ๑ - ๒ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวได้อย่างทั่วถึง

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  
 ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ กลยุทธ์จัดทำบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์/รับประโยชน์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานการศึกษาค่าความสง่างายใหม่

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑๒ จุด (บ้านโคกหมากเหลี่ยม หมู่ที่ ๒)	-	-	๑๑๕,๐๐๐	-	-	ป้องกันทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้านมีความปลอดภัย และสถานที่ภายในหมู่บ้านมีความปลอดภัยมากขึ้น	สำนักปลัด
		รวม	-	-	๑๑๕,๐๐๐	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น  
 รายการที่ ๑ เพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชนเสียหายในหมู่บ้านมีความปลอดภัย และสถานที่ภายในหมู่บ้านมีความปลอดภัยมากขึ้น

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ  
 สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครึ่งที่ ๑/๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซุงขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  
 ประเภทครุภัณฑ์

๒. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  
 ๒.๑ กลยุทธ์จัดทำบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะที่ประชาชนได้ประโยชน์/รับประโยชน์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 (๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เลื่อยโซ่ยนต์	เลื่อยโซ่ยนต์ กำลังเครื่องไม่เกิน ๑ แรงม้า ขนาดบาร์ไม่เกิน ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-	มีเลื่อยโซ่ยนต์ใช้ใน งาน ป้องกัน และบรรเทา ภัย สาธารณภัย บรรเทาความเดือดร้อนชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	สำนักปลัด
	รวม		-	-	๑๐,๐๐๐	-	-		-

เหตุผลและความจำเป็น  
 รายการที่ ๑ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ  
 สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  
 ประเภทครุภัณฑ์

๓. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
 ๓.๑ กลยุทธ์จัดทำบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์/รับประโยชน์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	โต๊ะห้องประชุม	โต๊ะห้องประชุม ขนาด ๓๐ ที่นั่ง	-	-	๗๔,๐๐๐	-	-	มีโต๊ะสำหรับใช้ในการจัดประชุม อบรมสัมมนาต่างๆ ในภารกิจขององค์การ องค์การบริหารส่วน ตำบล ฯลฯ	สำนักงาน หลัก
๒	เก้าอี้ห้องประชุม	เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน ๓๕ ตัวๆ ละ ๑,๔๐๐ บาท	-	-	๔๙,๐๐๐	-	-	มีเก้าอี้ใช้ในการจัด ประชุม อบรม สัมมนาต่างๆใน ภารกิจขององค์การ บริหารส่วนตำบล ฯลฯ	สำนักงาน หลัก
รวม			-	-	๑๒๓,๐๐๐	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น  
 รายการที่ ๑ - ๒ เพื่อใช้ในการจัดประชุม อบรมสัมมนาต่างๆในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครุภัณฑ์ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูฯ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทครุภัณฑ์

## ๔. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๔.๑ กลยุทธ์จัดซื้อทำบริการสาธารณูปโภคและกิจการสาธารณะที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์/รับประโยชน์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงา รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ตู้เย็น	ตู้เย็น ขนาด ๗ คิว ปิกพิท จำนวน ๑ หลัง	-	-	๘,๕๐๐	-	-	มีน้ำดื่มสำหรับใช้ในการรับรองประชาชนที่มาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูฯ	สำนักปลัด
		รวม	-	-	๘,๕๐๐	-	-	-	-

เหตุผลและความจำเป็น

รายการที่ ๑ เพื่อรับรองประชาชนที่มาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูฯ

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตุซขาด อำเภอบริบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทครุภัณฑ์

## ๕. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๕.๑ กลยุทธ์จัดทำบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์/รับประโยชน์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

## (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	รถบรรทุก (ดีเซล)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขึ้นไป ๒ คัน แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน	-	-	๘๕๐,๐๐๐	-	-	มีรถใช้ในการติดต่อราชการและเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบล	สำนักปลัด
		รวม	-	-	๘๕๐,๐๐๐	-	-	-	

เหตุผลและความจำเป็น

รายการที่ ๑ เพื่อใช้ในการติดต่อราชการและเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ยุทธศาสตร์



# ภาคผนวก

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑  
วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗  
เรื่อง การพิจารณากิจการในวงงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายประเจิน บุษผาแสง	ประธานสภา อบต.	
๒	นายวิบูลย์ หงษา	รองประธานสภา อบต.	
๓	นางศรีัญญา ราชเจริญ	เลขานุการสภา อบต.	
๔	นายหนูกวน ทวยภา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	
๕	นายพลวุฒิ โคตรดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	
๖	นางสังวาลย์ ปะเสทะโก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	
๗	นางราตรี แน่นอุดร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	
๘	นายสุวรรณ เทียมจันทร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	
๙	นายอุทัย อุดมดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	
๑๐	นายสุรียา ลอยคลัง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	
๑๑	นายบุญมี ปะเสทะโก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	
๑๒	นายนิคม ราชบุโฮม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	
๑๓	นายสมบัติ ชาดา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐	
๑๔	นายอามิตรตา เทียกทุม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑	
๑๕	นายประมวล สุมิตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒	
๑๖	นางบัวไข คงประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๖	
๑๗	นายเสกสรร ไชยตระมาตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๗	
๑๘	นายแสวง วรรณโพธิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๘	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายนิกาย รัตนเมือง	นายก อบต.หนองคูขาด	
๒.	นายประยูร มูลราช	รองนายก อบต.หนองคูขาด	
๓.	นายสมหมาย เทียบฤทธิ์	รองนายก อบต.หนองคูขาด	
๔.	นายวิชัย ชมภูน้อย	เลขานุการนายก อบต.	
๕.	นายสุทธินันท์ พรอินทร์	รองปลัด อบต.หนองคูขาด	
๖.	นายสุรศักดิ์ ไชยรงค์ศรี	ผู้อำนวยการกองคลัง	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๗.	นางสาวชมภูนุช ศรีคลัง	นักทรัพยากรบุคคล	รก.หัวหน้าสำนักปลัด
๘.	นางสาวรัตนภรณ์ พรหมคุณ	นิติกร	
๙.	นางสาวพัชรภรณ์ แสนศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

**ผู้เข้าฟังการประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ที่อยู่	หมายเหตุ
๑.	นายศิลา ทศน้อย	หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองคูขาด	

**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น**

นางศรีัญญา ราชเจริญ  
เลขาธิการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่ประธานสภาฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ดิฉัน นางศรีัญญา ราชเจริญ เลขาธิการสภาฯ ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอันตรงเกียรติแห่งนี้ จำนวน ๑๘ ท่าน ครอบงำประชุม ลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญ ประธานในที่นี้ ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย  
-----สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมลุกขึ้นยกมือไหว้และกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย-----

**ระเบียบวาระที่ ๑**

นายประเจน บุบผาแสง  
ประธานสภาฯ

**เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑.๑ เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑  
วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ซึ่งตามประกาศอำเภอบรบือ เรียกประชุมสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ไม่เกิน ๑๕ วัน จึงได้กำหนดวันประชุมสภา ครั้งนี้ขึ้น ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งในวันนี้มีการพิจารณา กิจการที่เกี่ยวข้องกับสภาฯ ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติในการพิจารณา แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ และจะได้พิจารณาในระเบียบวาระของการประชุมฯ ครั้งนี้ต่อไป สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน รับทราบนะครับ

มติที่ประชุม  
นายประเจน บุบผาแสง  
ประธานสภาฯ

รับทราบ

๑.๒ ในการประชุมสภาฯ วันนี้ มีประชาชนที่สนใจที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ โดยได้ยื่นคำขอต่อประธานสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ท่าน ด้วยกัน คือ นายศิลา ทศน้อย

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายประเจน บุบผาแสง  
ประธานสภาฯ

ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๒**

นายประเจน บุบผาแสง  
ประธานสภาฯ

**เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา โดยเป็นการ พิจารณากิจการที่เกี่ยวข้องกับวงงานกิจการสภาฯ ซึ่งเลขานุการสภาฯ ได้ จัดทำรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย และได้มีการจัดส่งให้ สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบล่วงหน้า ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบดูอีก ครั้งก่อนที่จะมีการขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ต่อไป หากมีข้อผิดพลาดสามารถขอแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ได้ ก่อนที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ จะได้ลงนามเพื่อรับรองการ ตรวจรายงานการประชุมต่อไป หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะขอ แก้ไข รายงานการประชุมฯ กระผมในนามของประธานสภาฯ จะขอมติ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองคูขาด ครั้งแรกต่อไป สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะรับรอง รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก โปรดยกมือครับ และขอให้เลขานุการ สภาฯ ตรวจสอบจำนวนสมาชิกฯ ที่ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๓**

**เรื่องกะตุ่ถาม**

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๔**

**เรื่องที่คณะกรรมการท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๕**

**เรื่องที่เสนอใหม่**

**๕.๑ การพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนาท้องถิ่น**

(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

๕.๑.๑ การพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

นายประเจน บุบผาแสง

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติเพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

-/โดยใน...

โดยในการจัดทำประชาคมท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามหลักการบริหาร  
กิจการบ้านเมืองที่ดี จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา ให้รับทราบ  
ก่อนที่จะการอภิปราย ชักถาม และลงมติต่อไป ขอเชิญครับ

นายนิกร รัตนเมือง  
นายก อบต.หนองคูขาด

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมาชิก  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่เคารพทุกท่าน กระผม นาย  
นิกร รัตนเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาต  
ต่อที่ประชุมสภา ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด และนางสาวพัชราภรณ์ แสน  
ศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่  
ประชุมสภา ได้รับทราบในรายละเอียดต่อไป ครับ

นายสุทธินันท์ พรอินทร์  
รองปลัด อบต.

เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุก  
ท่าน กระผม นายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด  
ขออนุญาตเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ซึ่งคณะผู้บริหาร จะ  
ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จึงได้  
มีการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อดำเนินการทบทวน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณฯ องค์การ  
บริหารส่วนตำบลหนองคูขาด จึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ  
เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขึ้น โดยรายละเอียดจะให้  
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดทำแผนฯ เป็นผู้ชี้แจงให้สภา ได้รับ  
ทราบต่อไป ครับ ขอขอบคุณครับ

นางสาวพัชราภรณ์ แสนศรี  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ทุกท่าน คณะ  
ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสภา ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชราภรณ์  
แสนศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ซึ่งมีหน้าที่  
เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้การแก้ไขหรือ  
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการแก้ไขจากผู้บริหารองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้ส่งร่าง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ  
พัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนฯ เสร็จ  
สิ้นแล้ว จึงได้เสนอให้สภา เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ ดังนี้  
รายละเอียดต่อไปนี้

-----รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย-----

-/นายประเจน...

นายประเจน บุปผาแสง  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณฝ่ายบริหาร ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ให้สภาฯ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปราย ชักถาม ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ เพิ่มเติม นี้หรือไม่ หากมีเชิญ ครับ

นายหนูกวน ทวยภา  
ประธานสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายหนูกวน ทวยภา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ขออนุญาตหารือฝ่ายบริหาร ผ่านสภาฯ เกี่ยวกับโครงการของหมู่ที่ ๑ ซึ่งมีทั้งหมด ๒ โครงการด้วยกัน คือ ๑.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงแล้วนั้น ซึ่งประชาคมก็ได้ลงมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่โครงการที่ ๒ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตระบบสายดับ รายละเอียดตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงข้างต้นนั้น แต่ภายหลังประชาคมได้ลงมติดีความให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ดังกล่าว เป็นขยายเขตไฟฟ้าแรงดันสูง - แรงดันต่ำ ต่อจากเส้นทางเดิมไปโคกหัวนา จะได้หรือไม่ ขอปรึกษาหารือฝ่ายบริหารด้วยครับ

นายนิภาย รัตนเมือง  
นายก อบต.หนองคูขาด

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายนิภาย รัตนเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตชี้แจงตามที่สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ตามที่ท่านได้ขอหารือมาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงการฯ หากจะดำเนินการตามที่ท่านได้หารือมานั้น มันจะเป็นการย้อนกลับไปทำประชาคมมาใหม่ และมีการนำเข้าคณะกรรมการแผนฯ เป็นไปตามระเบียบของการจัดทำแผนพัฒนาฯ ต่อไป ซึ่งจะต้องนำเข้าเสนอต่อสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง ผมซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นฝ่ายบริหาร จึงมีความเห็นว่าควรนำโครงการฯ เดิมที่ประชาคมได้เสนอและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ก่อน ส่วนจะเพิ่มเติมโครงการฯ ก็ควรที่จะทำประชาคม และเพิ่มเติมโครงการตามที่ท่านเสนอเพิ่มเติมในแผนพัฒนาฯ ในคราวต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายประเจน บุปผาแสง  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณฝ่ายบริหาร ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนรายละเอียดในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการฯ ที่ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ได้ขอหารือมาครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปรายชักถามอีกหรือไม่ หากมีเชิญครับ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางบัวไข คงประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖ ก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้เห็นความสำคัญของารแก้ไขปัญหาของหมู่ที่ ๑๖ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้มีโครงการฯ แก้ไขปัญหาดังกล่าว และขอสอบถามฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดค่ะ

นายนิภาย รัตนเมือง  
นายก อบต.หนองคูขาด

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายนิภาย รัตนเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาต

-/ต่อที่..

ต่อที่ประชุมสภาฯ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เป็นผู้ตอบข้อซักถามจาก สมาชิกสภาฯ ครับ

นายสุทธินันท์ พรอินทร์  
รองปลัด อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาต ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่จะดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ ส่วนกลาง เนื่องจากปัจจุบันรถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงานมีจำนวนไม่เพียงพอในการติดต่อราชการ ซึ่งข้อเท็จจริงมีเพียงคันเดียวที่สามารถใช้งานได้ดีแต่ได้จัดซื้อตั้งแต่ ปี ๒๕๖๑ ปัจจุบันมีสภาพค่อนข้างเก่าและเริ่มซ่อมบำรุงบ่อยขึ้น ฝ่ายบริหารจึงเห็นควรให้จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางเพิ่มเติม

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสังวาลย์ ปะเสทะโก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับโครงการฯ ของหมู่ที่ ๓ วางท่อ PVC หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้นำโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ได้หรือไม่คะ

นางสังวาลย์ ปะเสทะโก  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

นายสุทธินันท์ พรอินทร์  
รองปลัด อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตชี้แจงครับ ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการฯ หมู่ที่ ๓ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะงานกองช่างเห็นว่าโครงการวางท่อ PVC ตามที่ประชาคมเสนอมา งานช่างไม่สามารถคำนวณหรือออกแบบตามหลักวิชาของช่างได้ ฝ่ายบริหารก็จะนำโครงการถัดไปของหมู่ที่ ๓ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ มาดำเนินการครับ

นายประเจน บุษผาแสง  
ประธานสภาฯ

นายเสกสรร ไชยตระมาตร  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๗

ขอบคุณฝ่ายบริหาร ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดตามที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามนะครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่สอบถามอีกหรือไม่ครับ หากมีเชิญครับ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายเสกสรร ไชยตระมาตร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๗ ผมขอสงสัยและสอบถามเกี่ยวกับแผนการจัดซื้อตู้เย็นและโต๊ะประชุม ที่ฝ่ายบริหารได้เสนอบรรจุในแผนพัฒนาฯ ว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงไร ขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายสุทธินันท์ พรอินทร์  
รองปลัด อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตชี้แจงครับ เนื่องด้วยโต๊ะประชุมในห้องประชุมสภาฯ ส่วนใหญ่นั้นมีความชำรุดไปมากแล้ว และไม่เพียงพอกับสมาชิกสภาฯ ที่จะนั่งประชุมสภาฯ ต่อไปจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อ ส่วนเรื่องของตู้เย็นนั้นเป็นเพราะว่าตู้เย็นส่วนใหญ่ได้รับมาจากการบริจาค เพราะว่าได้เคยจัดซื้อมานานมากจนตอนนี้ตู้เย็นดังกล่าวได้ผุพัง แล้วครับ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดซื้อครับ

นายวิบูลย์ หงษา  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายวิบูลย์ หงษา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ และรองประธานสภาฯ ขอ อนุญาตสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ของหมู่ที่ ๑๓ ซึ่งตามที่ วางไว้ว่าโครงการต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้านไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท แต่มีบาง หมู่บ้านที่เกิน เช่น หมู่ ๙, ๑๖ , ๑๗ เป็นต้น ซึ่ง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป แต่โครงการฯ ของหมู่ ๑๓ ใช้งบประมาณจากที่ทำโครงการฯ ที่ได้เสนอไปจะเหลือประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท จะไปทำโครงการขยายเขต ไฟฟ้าได้หรือไม่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

นายนิทาย รัตนเมือง  
นายก อบต.หนองคูขาด

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่เคารพทุกท่าน กระผม นาย นิทาย รัตนเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาต ชี้แจงตามที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมาเกี่ยวกับโครงการฯ ของหมู่ ๙ , ๑๖ และ ๑๗ ซึ่งช่างได้ออกสำรวจและพบปัญหาว่า หากเราทำโครงการ ตามงบประมาณที่ได้คาดการณ์ไว้ มันอาจไม่แล้วเสร็จ เช่น การก่อสร้าง ถนน คสล. หากดำเนินการตามงบประมาณ ก็จะทำให้ไม่ตลอดเส้นทาง เหลือระยะเพียงอีกไม่กี่เมตร ฝ่ายบริหารจึงตัดสินใจให้ดำเนินการสำรวจ และประมาณการตามสภาพเส้นทางจริงที่ควรได้รับการแก้ไขตลอดทั้ง เส้นทาง อาจจะเกินกว่างบประมาณที่คาดการณ์ไว้

นายเสกสรร ไชยตระมาตร  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๗

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายเสกสรร ไชยตระมาตร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๗ ขออนุญาตชี้แจงต่อ ที่ประชุมสภาฯ ครับ เนื่องจากโครงการฯ ของหมู่ ๑๗ ถูกพาดพิงจากท่าน วิบูลย์ หงษา เพราะโครงการฯ ของหมู่ ๑๗ ที่ทำเกินกว่างบประมาณ ที่ คาดการณ์ไว้ เพราะระยะทางมันเหลือไม่มาก และเป็นแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน จึงจำเป็นต้องทำถนนให้ตลอดสายทางครับ

นางบัวไข คงประเสริฐ  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๖

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางบัวไข คงประเสริฐ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๖ ขออนุญาตชี้แจงต่อที่ ประชุมสภาฯ ครับ เนื่องจากโครงการฯ ของหมู่ ๑๖ เพราะร่องระบายน้ำ จะต้องทำให้ตลอดทั้งสาย มิเช่นนั้นแล้วน้ำอาจจะไหลลงไปซึ่งที่หมู่ ๑๔ ได้ จะทำให้เดือดร้อนกันเพิ่มมากขึ้นก็ได้

นายประเจน บุษผาแสง  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณฝ่ายบริหาร ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดตามที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถาม นะครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่สอบถามอีกหรือไม่ครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีแล้ว กระผมในนามประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม เพื่อเห็นชอบ ในการ เพิ่มเติม แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาลงมติ ต่อไปครับ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๔ ท่าน

ไม่เห็นชอบ ๑ ท่าน

งดออกเสียง ๓ ท่าน



นายประเจน บุษผาแสง ประธานสภาฯ การพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

นายนิภาย รัตนเมือง นายก อบต.หนองคูขาด เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายนิภาย รัตนเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตต่อที่ประชุมสภาฯ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด และนางสาวพัชรภรณ์ แสนศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ ต่อไปครับ

นายสุทธิพันธ์ พรอินทร์ รองปลัด อบต. เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผม นายสุทธิพันธ์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยรายละเอียดจะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดทำแผนฯ เป็นผู้ชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบต่อไป ครับ ขอขอบคุณครับ

นางสาวพัชรภรณ์ แสนศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรภรณ์ แสนศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขอชี้แจงรายละเอียด แผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ค่ะ

-----รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย-----

นายประเจน บุษผาแสง ประธานสภาฯ ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖๗ ให้สภาฯ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปราย ชักถาม ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ เพิ่มเติม นี้หรือไม่ หากมีเชิญ ครับ หากไม่มีแล้ว กระผมในนามประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม เพื่อเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาลงมติต่อไปครับ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๔ ท่าน  
ไม่เห็นชอบ ๑ ท่าน  
งดออกเสียง ๓ ท่าน

นายประเจน บุผาแสง ประธานสภาฯ  
นายนิกาย รัตนเมือง นายก อบต.หนองคูขาด  
นายสุทธินันท์ พรอินทร์ รองปลัด อบต.

๕.๒ พิจารณาการขอใช้พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ การพิจารณาขอใช้พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ เพื่อให้สภาได้มีมติ ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นเสนอมา ขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดก่อนที่สภาฯ จะมีมติต่อไป เชิญครับ

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายนิกาย รัตนเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาต ต่อที่ประชุมสภาฯ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ ต่อไปครับ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผม นายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ ของหมู่ที่ ๑๒ ที่จะดำเนินการก่อสร้างหอบประปาหมู่บ้าน แต่โครงการฯ ดังกล่าว ตั้งอยู่ในเขตบริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ที่มี นสล. โดยระบุวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้ว่าเป็นพื้นที่ป่าสาธารณะ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโคกกู่ ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ในการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้จะได้มีการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหอบประปาฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยจะต้องขอให้สภาฯ มีมติเห็นชอบในการยื่นคำขอให้ใช้พื้นที่สาธารณะ ดังกล่าว ต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายประเจน บุผาแสง ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม

ขอบคุณฝ่ายบริหาร ที่ได้ชี้แจง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปรายซักถาม หรือไม่ หากมีเชิญ ครับ หากไม่มีแล้ว กระผมในนามประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาลงมติ ต่อไปครับ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ครับ

เห็นชอบ ๑๕ ท่าน  
ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
งดออกเสียง ๓ ท่าน

### ระเบียบวาระที่ ๖

นายประเจน บุผาแสง  
ประธานสภาฯ

นายนิกาย รัตนเมือง  
นายก อบต.

### เรื่องอื่น ๆ

มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือ พนักงานส่วนตำบล ประชาสัมพันธ์ หรือชี้แจง เกี่ยวกับงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เชิญชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ครับ หากมี เชิญครับ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขออนุญาตแจ้งข่าวสารให้แก่สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ เมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับภัยพิบัติ น้ำท่วม จากเหตุการณ์ห้วยเชียงคำที่ขาด เพราะอำเภอจะได้เสนอไปยังจังหวัดมหาสารคาม เพื่อประกาศเป็นภัยพิบัติ โดย

นายประเจน บุพบาแสง  
ประธานสภาฯ

ตำบลหนองคูขาด และตำบลโนนแดง ได้เสนอเข้าเป็นพื้นที่ภัยพิบัติด้วย ซึ่งทางอำเภอได้ให้สำรวจความเสียหายต่างๆ เช่น นาข้าว เป็นต้น โดยแจ้งความเสียหายต่อผู้นำหมู่บ้าน ฝ่ายปกครองเป็นผู้ดูแล โดยทาง อบต.หนองคูขาด ก็ได้รายงานถนนที่ได้รับความเสียหายไปแล้ว และบางเส้นทางได้ซ่อมแซมไป และรายงานไปยัง อบจ. ในเส้นทางที่ อบจ.รับผิดชอบไปแล้ว ในเรื่องถนนของเราที่ได้รับความเสียหาย ก็ได้เร่งหาผู้รับจ้างมาดำเนินการซ่อมแซม และสำรวจความเสียหายตามที่ได้รับแจ้งมา ครับ ขอขอบคุณครับ ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ที่ได้ชี้แจงและดูแลช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลหนองคูขาด ที่ได้รับความเสียหายจากการสัญจรไปมาของถนนที่ถูกน้ำกัดเซาะพังเสียหายจากพายุฝนที่ผ่านมาด้วยครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะซักถาม หรือหารือในที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ หากมีเชิญครับ

นางศรีบุญญา ราชเจริญ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางศรีบุญญา ราชเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔ และเลขานุการสภาฯ ขออนุญาตนำเรียนให้สภาฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับลำห้วยฝายน้ำล้นที่ขาด อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. ที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดำเนินการซ่อมแซมได้หรือไม่

นายนิภาย รัตนเมือง  
นายก อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมา เพราะลำห้วยดังกล่าวได้มอบให้ อบต. แล้ว แต่ตอนนี้ยังซ่อมแซมไม่ได้ ต้องรอให้น้ำลด เครื่องจักรถึงจะเข้าไปซ่อมแซมได้

นายวิบูลย์ หงษา  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายวิบูลย์ หงษา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓ และรองประธานสภาฯ ขออนุญาตต่อที่ประชุมสภาฯ เกี่ยวกับงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาทที่ตั้งไว้ ผมไม่ได้ติดใจอะไรครับ แค่อยากให้ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯ ได้ชี้แจงแต่เรื่องของโครงการฯ ต่างๆ ที่จ่ายขาดเงินสะสมได้ดำเนินการไปถึงไหนอย่างไร แล้วครับ เพราะหมู่ ๑๓ วางท่อเมนประปา จะได้หรือไม่ ขอขอบคุณครับ

นายบุญมี ปะเสทะโก  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายบุญมี ปะเสทะโก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ เส้นทางของบ้านฝายป่าบัว หมู่ที่ ๘ ได้รับความเสียหายหลายเส้นทาง บางเส้นทางชาวบ้านได้ดำเนินการซ่อมแซมเองไปแล้ว แต่ ทาง อบต.จะมาสามารถช่วยเหลืออะไรในส่วนนี้ได้บ้างครับ ขอขอบคุณครับ

นายนิภาย รัตนเมือง  
นายก อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมาเกี่ยวกับโครงการฯ ต่างๆ ที่จะใช้จ่ายจากเงินสะสม ทุกโครงการจะดำเนินการให้ทั้งหมดให้แล้วเสร็จทุกโครงการ แต่อาจจะล่าช้าหน่อย เพราะ อบต.เราขาดแคลนบุคลากรด้านกองช่าง แต่ตอนนี้ได้แก้ไขปัญหานี้เบื้องต้นในการยืมตัวช่างมาช่วยราชการแล้ว ส่วนเรื่องที่บ้านฝายป่าบัว ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมา ที่ชาวบ้านได้ซ่อมแซมเองไปแล้ว ช่างของ อบต.ก็ไปดูแลซึ่งไม่มีตรงไหนที่จะ

นายสุรียา ลอยคลั่ง  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

ดำเนินการซ่อมได้ เพราะซ่อมแซมไปแล้ว เหมือนกันกับหมู่ที่ ๑๕ ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันซ่อมแซมไปก่อน อบต.ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการซ่อมแซมให้อีกได้ จึงขอชี้แจงให้สมาชิกสภาได้เข้าใจ ขอขอบคุณครับ

นายสุวรรณ์ เทียมจันทร์  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕

เรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายสุรียา ลอยคลั่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ ถนนเส้นทางไปโสภทาด ซึ่งตอนพายุฝนมาได้พังเสียหาย เดินทางไม่ได้ ชาวบ้านช่วยกันนำดินไปถม โดยได้รวบรวมเงินกัน ไม่ได้ใช้งบประมาณ จากทาง อบต. แต่นายก อบต. ได้ใช้เงินส่วนตัวสมทบ มาจำนวนหนึ่ง ก็ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ ต้องขอขอบคุณครับ

นายอุทัย อุดมดี  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖

เรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ์ เทียมจันทร์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ขอฝากเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนเรื่องถนนหนทางที่ได้รับความเสียหายของหมู่ที่ ๕ ซึ่งได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ถ้าตั้งงบประมาณซ่อมแซมเพียง ๑๐๐,๐๐๐ บาท อาจจะไม่เพียงพอ และงบประมาณในการจัดงานกีฬา และงานบุญประเพณีควรเพิ่มเติมให้มากขึ้น ขอขอบคุณครับ

นายนิทาย รัตนเมือง  
นายก อบต.

เรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายอุทัย อุดมดี สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ ขออนุญาตสอบถามเพราะผมได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางถนนของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างมาก อยากให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงด้วยครับ

นายนิคม ราชบุโฮม  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙

เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ เกี่ยวกับงบประมาณซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายไม่ได้จำกัดงบประมาณตามที่ท่านกล่าวอ้าง แต่เราซ่อมแซมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนเรื่องถนนของหมู่ที่ ๖ เป็นถนนของ อบจ.มหาสารคาม ซึ่งเราได้รายงานความเสียหายไปแล้ว แต่หากเราจะซ่อมแซมเองก็ต้องขออนุญาตกับทาง อบจ.มหาสารคาม ก่อน หากชาวบ้านหมู่ที่ ๖ จะช่วยกันซ่อมแซมเอง ทาง อบต. ก็มีงบประมาณอยู่ให้ ก็แจ้ง อบต.มาได้ แต่จะให้เราไปดำเนินการให้คงจะไม่ได้ เพราะคนงานเรามีจำกัด อาจจะได้ในส่วนช่วยเหลือกัน เพราะ อบต.ก็เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว

นายประเจน บุผาแสง  
ประธานสภา

เรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายนิคม ราชบุโฮม สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ จากที่ผมฟังจากท่านสมาชิกสภา แต่ละหมู่บ้านเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนที่ผ่านมา และขอขอบคุณท่านนายก ที่ได้ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี แต่ผมอยากให้ช่วยเหลือให้รวดเร็วกว่านี้ น่าจะดีครับ ขอขอบคุณครับ

ขอบคุณฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน นะครับ ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปแล้วเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้าน อาจจะล่าช้าไปบ้างเพราะบุคลากรของ อบต.มีไม่เพียงพอ แต่ก็คงดำเนินการให้ได้ และแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ทุกโครงการ ทุกหมู่บ้าน และผมขอฝาก

เรื่องการดำเนินการของโครงการฯ ต่างๆ ในพื้นที่ของตำบล โดยเฉพาะโครงการฯ ที่ติดกับพื้นที่ของชาวบ้าน ฝากถึงสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และผู้นำทุกหมู่บ้านให้ประสานงานให้เรียบร้อย จะได้ไม่เป็นปัญหาในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างของโครงการฯ ต่างๆ ส่วนเรื่องของรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือรถกู้ชีพ ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่พร้อมก่อนที่จะมีการดำเนินการ ฝากให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ตามที่ฝ่ายบริหารแจ้งให้ทราบ มีสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หรือพนักงานส่วนตำบลท่านใดที่จะชี้แจงประชาสัมพันธ์ หรือพูดคุยในวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มี ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ และขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และทำให้การประชุมสภาฯ ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

ศรีัญญา ราชเจริญ  
(นางศรีัญญา ราชเจริญ)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ผู้รับรองรายงานการประชุม

ประเจน บุปผาแสง  
(นายประเจน บุปผาแสง)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

บัวไข คงประเสริฐ  
(นางบัวไข คงประเสริฐ)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑๖

ราตรี แน่นอุดร  
(นางราตรี แน่นอุดร)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๔

สุรียา ลอยคลั่ง  
(นายสุรียา ลอยคลั่ง)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๗



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

บัดนี้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้ผ่านมติเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนต่อไป ทั้งนี้สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานนโยบายและแผน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๗๕-๐๓๒๗ หรือทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด หรือที่ [www.nongkhukhad.go.th](http://www.nongkhukhad.go.th) ได้อีกทางหนึ่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิทาย รัตนเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

